

Số: 214 /TB-UBND

Bình Định, ngày 20 tháng 9 năm 2016

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh – Phan Cao Thắng
tại buổi đối thoại tiếp công dân ngày 12/9/2016.**

Ngày 12/9/2016, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh (28 Nguyễn Trãi, thành phố Quy Nhơn), Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Phan Cao Thắng chủ trì đối thoại tiếp công dân để xem xét, giải quyết các vụ việc khiếu nại, kiến nghị của công dân trên địa bàn tỉnh. Tham dự buổi đối thoại có đại diện lãnh đạo: UBMTTQVN tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh, UBND huyện An Lão, UBND thị xã An Nhơn, UBND xã An Hòa (huyện An Lão), UBND xã Nhơn Tân (thị xã An Nhơn) và Ban Tiếp công dân tỉnh.

Sau khi nghe các Sở, ngành của tỉnh báo cáo nội dung, quá trình diễn biến của từng vụ việc, ý kiến tham gia của đại diện cơ quan dự họp và trình bày khiếu nại của công dân; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh – Phan Cao Thắng có ý kiến kết luận như sau:

1. Trường hợp ông Văn Công Chi (Địa chỉ: Thôn Xuân Phong Nam, xã An Hòa, huyện An Lão).

Khiếu nại: Việc UBND huyện An Lão cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Thái Hảo sử dụng thửa đất số 572, tờ bản đồ số 5, diện tích 700m² tọa lạc tại thôn Xuân Phong Nam, xã An Hòa, huyện An Lão là không đúng quy định pháp luật; vì ông cho rằng, thửa đất này có nguồn gốc của gia đình ông sử dụng từ trước đến nay. Ông yêu cầu giải quyết trả lại phần diện tích đất này cho hộ ông.

Kết luận:

Việc khiếu nại của ông Văn Công Chi ở thôn Xuân Phong Nam, xã An Hòa, huyện An Lão đã được Chủ tịch UBND huyện An Lão giải quyết tại Quyết định số 2844/QĐ-CTUBND ngày 12/10/2012 (Quyết định GQKN lần đầu) và Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết tại Quyết định số 1500/QĐ-UBND ngày 07/6/2013 (Quyết định GQKN lần hai), theo đó không công nhận nội dung đơn khiếu nại của ông Văn Công Chi, vì:

“...Thửa đất số 572, tờ bản đồ số 5, diện tích 700m² (gồm 300m² đất ở và 400m² đất trồng cây lâu năm khác) tại thôn Xuân Phong Nam, xã An Hòa, huyện An Lão đã được UBND huyện An Lão giao và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Thái Hảo sử dụng từ năm 1984.

Căn cứ Khoản 2, Điều 10 Luật Đất đai năm 2003 và Khoản 1, Điều 4 Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính Phủ, thì việc khiếu nại của ông là không có cơ sở để xem xét, giải quyết...”

Ông Văn Công Chi không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại lần 2 của Chủ tịch UBND tỉnh và liên tục gửi đơn đến Thanh tra Chính phủ và các cơ quan Trung ương để yêu cầu xem xét lại vụ việc của ông. Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục giao Thanh

tra tỉnh kiểm tra xác minh, báo cáo đề xuất giải quyết. Qua xem xét kiến nghị của Thanh tra tỉnh tại Văn bản số 391/TTr-P3 ngày 12/7/2016 và kết quả làm việc, đối thoại với hộ ông Văn Công Chi, UBND tỉnh nhận thấy nội dung khiếu nại của ông đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật và không có tình tiết mới. Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh không đặt vấn đề xem xét lại nội dung đơn của ông Văn Công Chi.

Giao Ban Tiếp công dân tỉnh dự thảo Văn bản trả lời đơn chấm dứt khiếu nại đối với ông Văn Công Chi, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, ban hành theo quy định của pháp luật để trả lời cho công dân và báo cáo Thanh tra Chính phủ.

2. Trường hợp ông Võ Thanh Sơn (Địa chỉ: Thôn Nam Tượng 1, xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn).

Khiếu nại: Việc Nhà nước thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 19 (đoạn qua thị xã An Nhơn) nhưng bồi thường, hỗ trợ cho hộ chưa thỏa đáng.

Kết luận: Không công nhận nội dung đơn của ông Võ Thanh Sơn, vì:

Phạm vi chỉ giới giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 19 (đoạn qua nhà ông) không ảnh hưởng đến thửa đất do gia đình ông đang sử dụng (chưa đến tường rào của hộ). Phần diện tích đất phía trước nhà của ông Võ Thanh Sơn, Nhà nước thu hồi phục vụ Dự án là đất thuộc hành lang an toàn giao thông do Chi cục Quản lý đường bộ III.2 quản lý. Hội đồng bồi thường GPMB thị xã An Nhơn đã tính toán hỗ trợ đầy đủ về cây cối, vật kiến trúc trên đất và không lập phương án bồi thường về đất cho ông Võ Thanh Sơn là đúng quy định của pháp luật và chính sách của UBND tỉnh cho Dự án tại thời điểm. Do đó, việc ông Võ Thanh Sơn khiếu nại nêu trên là không có cơ sở xem xét, giải quyết.

Công nhận Quyết định số 656/QĐ-UBND ngày 23/02/2016 của Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn về việc giải quyết khiếu nại của ông Võ Thanh Sơn là đúng quy định của pháp luật.

Giao Ban Tiếp công dân tỉnh dự thảo Quyết định giải quyết khiếu nại đối với ông Võ Thanh Sơn, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành theo quy định của pháp luật.

3. Trường hợp ông Võ Nghệ, vợ là bà Lê Thị Noi (Địa chỉ: Thôn Nam Tượng 1, xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn).

Khiếu nại: Việc Nhà nước thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 19 (đoạn qua thị xã An Nhơn) nhưng bồi thường, hỗ trợ cho hộ chưa thỏa đáng.

Kết luận: Không công nhận nội dung đơn của ông Võ Nghệ (vợ là bà Lê Thị Noi), vì:

Phạm vi chỉ giới giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 19 (đoạn qua nhà ông) không ảnh hưởng đến thửa đất do gia đình ông đang sử dụng (chưa đến tường rào của hộ). Phần diện tích đất phía trước nhà của ông Võ Nghệ (vợ là bà Lê Thị Noi), Nhà nước thu hồi phục vụ Dự án là đất thuộc hành lang an toàn giao thông do Chi cục Quản lý đường bộ III.2 quản lý. Hội đồng bồi thường GPMB thị xã An Nhơn đã tính toán hỗ trợ đầy đủ về cây cối, vật kiến trúc trên đất và không lập phương án bồi thường về đất cho ông Võ Nghệ (vợ là bà Lê Thị Noi) là đúng quy định của pháp luật và chính sách của UBND tỉnh cho Dự án tại thời điểm. Do đó, việc

ông Võ Nghệ (vợ là bà Lê Thị Noi) khiếu nại nêu trên là không có cơ sở xem xét, giải quyết.

Công nhận Quyết định số số 657/QĐ-UBND ngày 23/02/2016 của Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn về việc giải quyết khiếu nại của ông Võ Nghệ (vợ là bà Lê Thị Noi) là đúng quy định của pháp luật.

Giao Ban Tiếp công dân tỉnh dự thảo Quyết định giải quyết khiếu nại đối với ông Võ Nghệ (vợ là bà Lê Thị Noi), trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành theo quy định của pháp luật.

4. Trường hợp ông Nguyễn Văn Chiêu (Địa chỉ: Thôn Nam Tượng 1, xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn).

Khiếu nại: Việc Nhà nước thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 19 (đoạn qua thị xã An Nhơn) nhưng bồi thường, hỗ trợ cho hộ chưa thỏa đáng.

Kết luận: Không công nhận nội dung đơn của ông Nguyễn Văn Chiêu, vì:

Phạm vi chỉ giới giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 19 (đoạn qua nhà ông) không ảnh hưởng đến thửa đất do gia đình ông Nguyễn Văn Chiêu đang sử dụng (chưa đến tường rào của hộ). Phần diện tích đất phía trước nhà của hộ ông, Nhà nước thu hồi phục vụ Dự án là đất thuộc hành lang an toàn giao thông do Chi cục Quản lý đường bộ III.2 quản lý. Hội đồng bồi thường GPMB thị xã An Nhơn đã tính toán hỗ trợ đầy đủ về cây cối, vật kiến trúc trên đất và không lập phương án bồi thường về đất cho ông Nguyễn Văn Chiêu là đúng quy định của pháp luật và chính sách của UBND tỉnh cho Dự án tại thời điểm. Do đó, việc ông Nguyễn Văn Chiêu khiếu nại nêu trên là không có cơ sở xem xét, giải quyết.

Công nhận Quyết định số số 658/QĐ-UBND ngày 23/02/2016 của Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Chiêu là đúng quy định của pháp luật.

Giao Ban Tiếp công dân tỉnh dự thảo Quyết định giải quyết khiếu nại đối với ông Nguyễn Văn Chiêu, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh thông báo để Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT.Tỉnh ủy (b/c);
- TT. HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các Phó CT.UBND tỉnh;
- Các cơ quan dự họp;
- Lãnh đạo VP. UBND tỉnh;
- Ban Tiếp công dân tỉnh;
- Lưu: VT, HSVV-TD, H (36b).



Trần Trọng Triêm